

ชาวบ้านครึ่งร้อยล้อมตอหนุ้ตาจับเจ้าหน้าที่ตำรวจและอส.ลอบตัดไม้พะยุง

ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า มีชาวบ้านบ้านสงยาง หมู่ 16 ต.สะอาดสมบุญรณ นำโดยนายโสวัฒน์ วรรณาม กำนันตำบลสะอาดสมบุญรณ นายลำตวน อนุไพร ผู้ใหญ่บ้าน หรือมากกว่า 50 คน ปิดล้อมตอหนุ้ตา ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของ หมู่บ้าน เนื่องจากพบว่ามีคนเข้าไปลักลอบตัดไม้พะยุงในตอหนุ้ตา หลังรับแจ้งจึงไปตรวจที่เกิดเหตุ พร้อมด้วยนายสุรพงษ์ สายโสภา นายอำเภอเมือง ร้อยเอ็ด ปลัดอำเภอ และเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งที่ชายป่าบรรดาระยะโตโยต้า ไม้ดีเอ็กซ์ สีเขียว ทะเบียน บจ 518 ร้อยเอ็ด จอดอยู่ในสภาพยางล้อหลัง ด้านซ้ายแบน ในกระเบบเครื่องแบบตำรวจสีทึบ ยศร้อยตำรวจเอก และกระเป๋าสีดำ ห้อยอยู่ กระเบบหลังปกกล้วยสุกและมะขาม บรรจุในถุงพลาสติก มีรอยหยดของน้ำมันเครื่อง ติดอยู่ จากนั้นชาวบ้านได้นำนายอำเภอและคณะเดินผ่านรั้วลวดหนามที่ถูกคนร้ายตัดขาดเป็นทาง เข้าไปตรวจสภาพต้นไม้กลางตอหนุ้ตาซึ่งมีเนื้อที่กว่า 9 ไร่ พบต้นไม้พะยุงอายุนับ 100 ปี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 ซม. สูงประมาณ 10 เมตร และต้นไม้ที่อยู่ติดกันอีก 1 ต้น ถูกเลื่อยตัดที่โคนต้นแต่ยังไม่ขาด มองไปด้านบนพบเชือกไนลอนสีเขียวขนาดใหญ่ผูกห้อยอยู่

นายโสวัฒน์ วรรณาม กำนันตำบลสะอาดสมบุญรณบอกว่าช่วงเวลาประมาณ 23.00 น. ชาวบ้านที่ปลูกบ้านอยู่ใกล้ป่าได้ยินเสียงเลื่อยยนต์ คิดว่ามีคนลอบตัดไม้แน่นอนจึงแจ้งชาวบ้านออกมาล้อมป่าไว้พบกลุ่มชายฉกรรจ์ประมาณ 6 คน มีอาวุธปืน สั้น และปืนยาว ยืนเรียงรายอยู่ ใกล้กันพบรถกระบะคันดังกล่าวจอดหันหลังใกล้รั้วลวดหนามในจำนวนนั้นบอกชาวบ้านว่ามาจับคนตัดไม้ และพยายามจะเคลื่อนรถหนี จึงพากันปล่อยลมยางรถป้องกันการหลบหนี



นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด บอกกับชาวบ้านว่าเจ้าหน้าที่สืบทราบว่าจะมีการลอบตัดไม้ จึงนำกำลังออกมาเพื่อจับกุม เจ้าหน้าที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับแต่อย่างใด ทำให้ชาวบ้านหลายคนไม่พอใจ และตั้งข้อสงสัยว่าเจ้าหน้าที่รู้ได้อย่างไรว่ามีคนลอบตัดไม้ โดยที่ชาวบ้านที่อยู่ใกล้หลายหลังไม่รู้ และเจ้าหน้าที่ไม่ได้มีการประสานกับชาวบ้าน หรือผู้นำหมู่บ้านแต่อย่างใด อีกทั้งชาวบ้านเห็นเป็นเจ้าหน้าที่ที่พยายามจะขนย้ายเอาสายไฟฟ้า เลื่อยยนต์หลบหนี แต่ชาวบ้านได้พากันยึดไว้และขอให้ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ถึงที่สุด

ต่อมา พ.ต.อ.กิตติร์ชต์ น้อยโพหนอง ผกก.สภ.เมืองร้อยเอ็ด พร้อมรอง ผกก. ได้รู้ตไปที่เกิดเหตุ และรับฟังข้อมูลจากชาวบ้าน ซึ่งทางตำรวจพร้อมที่จะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาตามพยานหลักฐาน หากมีการกระทำผิดไม่ว่าใครก็ต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุด พร้อมสั่งให้พนักงานสอบสวนทำการสอบปากคำชาวบ้าน และพยานหลักฐานต่างๆ อย่างละเอียดด้วย